

กิตติกรรมประกาศ

การที่ข้าพเจ้าได้มาฝึกงาน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานการฝึกงานฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้

1. นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา ที่เห็นความสำคัญของระบบการศึกษาและได้ให้โอกาสที่มีคุณค่ายิ่งแก่ข้าพเจ้า
2. นางสาวศศิธร ชัยภูมิ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ซึ่งเป็นพนักงานที่ปรึกษา และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน ฉบับนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตการทำงานจริง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นางสาวศศิธร เดชครบุรี

ผู้จัดทำรายงาน

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพมิติใหม่ยุคดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวศิริพร เดชครบุรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ปี พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

โครงการส่งเสริมอาชีพมิติใหม่ยุคดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพมิติใหม่ยุคดิจิทัล เด็กและเยาวชนสามารถไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนที่กำลังจะได้รับการปล่อยจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยมีการดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่องอาชีพมิติใหม่ยุคดิจิทัล 2) กิจกรรมการปฏิบัติการออกแบบร้านค้าออนไลน์และนำเสนอร้านค้าออนไลน์

สรุปผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน เป็นเยาวชนที่กำลังจะได้รับการปล่อยจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาช่วงอายุ 15-18 ปี จำนวน 30 คนและเยาวชนช่วงอายุ 13-15 ปี จำนวน 1 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมอาชีพมิติใหม่ยุคดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ผลลัพธ์จากการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพยุคดิจิทัลและจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมอาชีพมิติใหม่ยุคดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาคือเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพมิติใหม่ยุคดิจิทัลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงการให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สารบัญ

ชื่อเรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
ชื่อและที่ตั้งสถานที่หน่วยงาน	1
ประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน	1
ฝ่ายงานและตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย	8
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย	8
ที่ปรึกษาและตำแหน่งงานของที่ปรึกษา	9
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	9
บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	
วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	10
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน	10
บทที่ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับมอบหมาย	
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ	11
สรุปผลโครงการ	22
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นการดำเนินโครงการ	26
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงาน	
สรุปผลการปฏิบัติงานด้านสังคม	27
สรุปผลการปฏิบัติงานด้านทฤษฎี	27
สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติ	28
ปัญหาอุปสรรค	28
ประโยชน์ที่ได้รับ	28
บรรณานุกรม	29
ภาคผนวก	20
ภาคผนวก ก	31
ภาคผนวก ข	36

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างกรมพินิจ	5
ภาพที่ 2 โครงสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา	6